

บรรณานุกรม

กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์. เทคนิคการได้กลุ่มตัวอย่าง. เชียงใหม่: ภาควิชาประเมินผลและ
วิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.

โกวิทย์ พวงงาม. การบริหารท้องถิ่นไทย: หลักการและมติใหม่ในอนาคต. กรุงเทพฯ: บริษัท
สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544.

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. หลักการจัดบริการสาธารณะ
ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2546.

จิรศักดิ์ สีใจเจริญ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล:
ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน”. การค้นคว้าแบบอิสระ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. การบริหารการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2537.

ณิสรา บุญเฉลิม. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่”. การค้นคว้าแบบอิสระ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.

ทิพย์ภาเวษฐ์ ณ เชียงใหม่. “การมีส่วนร่วมของประชคมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่”. การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.

ทวีทอง หงส์วิวัฒน์. การบริหารการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2527.

ธีรยุทธ บุญมี. “ธรรมนูญบริหารในประเทศไทย”. (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา:
www.nidamball.net/html.5623.opm/12. (19 พฤศจิกายน 2549).

ประเวศ วะสี. หลักธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2548.

ปาริชาติ วลัยเสถียร. กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา. กรุงเทพฯ: สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543.

พวงทอง โยธาใหญ่. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่”. การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.

ไพรัตน์ เตชะรินทร์. **ชนบทไทย: การผันแปรในอนาคตกายหลังการพัฒนา**. กรุงเทพฯ: พีเอลิฟวิ่ง จำกัด, 2527.

มนัส สุวรรณ, เอกกมล สายจันทร์ และไพสิฐ พาณิชย์กุล. **การตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชน ในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะท้องถิ่น**. กรุงเทพฯ:

สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2546.

ยูวัฒน์ วุฒิเมธี. **การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา**. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภากาการพิมพ์, 2526.

วุฒิสาร ตันไชย. “การกระจายภารกิจหน้าที่ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่”.

(ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา: <http://www.local.moi.go.th/webst/botfam1.htm>

(10 ตุลาคม 2549).

ศิริพงษ์ เศรษฐสุนทิ. “การเมืองกับการกำหนดนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.

สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. “การสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ”. (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา:

www.nidambal1.net/htm.562 (19 พฤศจิกายน 2549).

สุจิต บุญบงการ. **การมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทยในการพัฒนาทางการเมืองของไทย**.

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน. **โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน**.

ลำพูน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, 2548.

อดิศรา เกิดทอง. “ความมีประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์”.

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,

2546.

Cohen, J. and N.T. Uphoff. **Rural Development Participation**. Ithaca: Cornell University Press,

1977.